

# ใบปลิว



โดยคุณฤทธิรงค์ บุญมีโชติ  
ประธานกรรมการบริหาร  
บริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด  
( 4 เมษายน 2555)



## ทำไม

## วันนี้



## ราคา

## กุ้งตก

“ตอนนี้ทุกคนสนใจเรื่องสถานการณ์ราคากุ้งและอยากให้ผมพูดถึงสถานการณ์ราคากุ้ง เมื่อเดือนที่ผ่านมาผมได้เดินทางไปต่างประเทศและได้ไปร่วมงาน International Boston Seafood Show ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม จากที่สังเกตในงานจะเห็นได้ว่าตลาดกุ้งค่อนข้างเงียบเนื่องจากตลาดอเมริกาเริ่มสต็อกกุ้งอยู่แล้ว ผู้ซื้ออย่างอเมริกายังชะลอการซื้อยังไม่สั่งออเดอร์ และสืบเนื่องจากในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา กุ้งขาวไฮสเล็กรามีราคาสูง 100 ตัว 130 บาท 80 ตัวโล ราคา 140 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ดีที่สุดในขณะนี้เพราะปริมาณกุ้งออกน้อยกว่าความต้องการไม่เฉพาะแต่ในเมืองไทยเท่านั้นประเทศอินเดีย จีน เวียดนามก็มีกุ้งออกมาเยอะเช่นกัน ห้องเย็นที่ยังมีออเดอร์ค้างอยู่ก็ซื้อเพื่อปิดตู้ เป็นสถานการณ์ชั่วคราวไม่ใช่ราคาตลาดที่แท้จริง ห้องเย็นพยายามใช้ราคาวัตถุดิบ ณ เวลานั้นเสนอขายต่างประเทศ แต่ปรากฏว่าไม่สามารถขายได้

เนื่องจากเป็นช่วงโลว์ซีซั่นหรือช่วงเวลาของประเทศไทยที่กุ้งมีผลผลิตออกมาน้อย ประกอบกับกุ้งจากประเทศอินโดนีเซียที่ออกในเดือนพฤศจิกายน, ธันวาคม, มกราคม และ มีนาคม ซึ่งเป็นช่วงผลิตสูงสุดของเขา ทำให้ราคาขายจากเมืองไทยไม่สามารถแข่งขันได้ ดังนั้นผู้ซื้อในอเมริกาก็ไม่มีทางเลือกต้องไปซื้อที่อินโดนีเซีย อินเดีย ต่อมาราคากุ้งในประเทศไทยลดลงอย่างรุนแรง 20-30 บาท เดิมราคาของ 100 ตัว 130 บาท ลดลงไปเป็น 100 ตัว 90 บาท การตกลงของราคากุ้งในไทยเองย่อมไม่เป็นผลดีจะทำให้ผู้ซื้อหยุดซื้อ และส่งผลกระทบต่อห้องเย็นเช่นกัน

กระทบกับห้องเย็นเช่นกัน

สาเหตุหลักเกิดจากราคากุ้งมันกระโดดขึ้นไปมากแล้วในเดือนกุมภาพันธ์ เลยลงมาแรง ราคากุ้งแกว่งมาก สิ่งที่ผมอยากแนะนำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทยคือ “ถ้าราคาถูกมากก็ควรจะชะลอการจับอย่าไปเร่งจับ” เพื่อพยุงราคาให้ยืนได้แต่อย่าไปเก็งกำไรราคากุ้งปีนี้ เพราะในอนาคตยังไม่ทราบว่าจะมีผลผลิตออกมาขนาดไหน “เมื่อราคาพอรับได้ควรจับอย่าไปเก็งกำไร” ผมมองว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ผู้ซื้อต่างประเทศจะเริ่มซื้อ ส่วนด้านราคา ก็ต้องมองผู้ผลิตกุ้งรายอื่นว่ามีกุ้งไหมเช่นเวียดนาม จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ถ้าเขาไม่มีกุ้งหรือมีกุ้งออกมาน้อย ราคาเราก็จะสูงขึ้นแต่อย่าไปคาดหวังว่าราคาต้องสูงเท่าเดือนกุมภาพันธ์เมื่อต้นปี” .